

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe đơn vị tư vấn thiết kế trình bày đề xuất mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu tỉnh Thái Bình. Theo đó, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được quy hoạch trên cơ sở khu đất hình chữ nhật với diện tích từ 3 - 10ha. Đi từ cổng vào sẽ kết nối đến khu trung tâm là khu sinh hoạt cộng đồng và hồ nước điều hòa kết hợp. Xung quanh khu trung tâm bố trí các nhóm nhà ở đan xen với cây xanh. Hệ thống giao thông theo cấu trúc truyền thống hình xương cá. Mô hình nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu sẽ được xây dựng ở cuối hướng gió chủ đạo, thuận lợi về giao thông. Tổng diện tích khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu 2ha, gồm cổng vào, tường rào, nhà tiếp tân, khu vực húng

táng, cát táng tiêu chuẩn, cát táng dịch vụ và chôn cất một lần dịch vụ, đường giao thông, cây xanh cách ly được phân khu rõ ràng, mạch lạc, tạo sự trang nghiêm cho nghĩa trang nhưng vẫn gần gũi với hoạt động của người dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu để đáp ứng nhu cầu đất ở và đất an táng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí cơ bản chấp thuận đề xuất xây dựng các mô hình của đơn vị tư vấn; đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng dựa trên các tiêu chuẩn, quy định hiện hành nghiên cứu, thẩm định, tham mưu để ban hành khung chuẩn mẫu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, các cấp ủy đảng và

phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án triển khai đầu tư trên địa bàn. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình, quy mô dân số địa phương, làm căn cứ xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đồng chí cũng thống nhất với mô hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chỉ tiến hành ở những nơi có điều kiện, có nhu cầu còn nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu thì triển khai ở tất cả các địa phương. Các địa phương phải giải quyết tình trạng quá tải hiện nay cho quốc lộ 10. Đồng chí cũng cho biết phương án này hiệu quả, khả thi hơn phương án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 10, tính có thể chủ động triển khai thực hiện dự án. Việc giải phóng mặt bằng cũng thuận lợi hơn vì không qua khu dân cư, sẽ thu hút được nguồn lực lớn của xã hội bằng hình thức đối tác công tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, xây dựng hướng tuyến, kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị Hoàng Diệu - Đồng Hòa, thành phố Thái Bình; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thành

phố Thái Bình và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, sớm triển khai dự án. Khi thực hiện dự án sẽ góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất theo hướng phát triển đô thị, có nguồn lực thanh toán các công trình đã hoàn thành khối lượng trên địa bàn thành phố và đầu tư cho một số công trình cấp bách, là cơ hội để chỉnh trang đô thị, nâng cấp thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đối với quy định trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến bằng phiếu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí lãnh đạo tỉnh bên cạnh việc chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nhất là tại bếp ăn của các trường học, tránh tình trạng học sinh, người tiêu dùng bị nhiễm bệnh do sử dụng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiễm sản lợn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

TRUNG HIẾU

KẾT LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống dịch bệnh chưa đồng bộ, hiệu quả thấp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 6 huyện/8 huyện, thành phố với 81 xã có dịch tả lợn châu Phi, gây ra thiệt hại: 9.711 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy (558.048kg lợn hơi); đã sử dụng 13.157 lít hoá chất, 721.777kg vôi bột để xử lý ổ dịch và thực hiện khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch.

Tình hình trên nếu không sớm ngăn chặn, bao vây, dập dịch sẽ thiệt hại rất lớn đối với ngành chăn nuôi và ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; đòi hỏi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng và toàn tỉnh.

Để thực hiện tốt yêu cầu nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chỉ đạo như sau:

1- Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 20/02/2019 và tinh thần chỉ đạo "chống dịch như chống giặc" của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công điện số 14-CĐ/TU ngày 23/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các công điện, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan...) về mối nguy hại, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân nếu không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng, chống dịch bệnh để nâng nhận thức và tạo sự thống nhất cao về hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Khẩn trương xây dựng kịch bản xử lý, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trong mọi tình huống trên phạm vi toàn tỉnh và ở tất cả các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh để chủ động tổ chức thực hiện; trong đó, quán triệt và thực hiện tốt phương châm chỉ đạo "Bốn tại chỗ" để chủ động, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm và dập dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng tại địa phương và toàn tỉnh; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổng hợp tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương trong tỉnh, nhất là các xã, huyện liên kết với ổ dịch để kịp thời có biện pháp phòng, chống, ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay lên cấp trên trực tiếp để chỉ đạo thực hiện.

- Cùng với thực hiện hiệu quả các giải pháp bao vây, ngăn chặn, dập dịch cần đặc biệt chú trọng kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn và và cung ứng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn từng thôn, từng xã, từng huyện, thành phố để bảo đảm không lây lan dịch bệnh từ vùng có dịch sang vùng chưa có dịch. Đồng thời, có giải pháp kiểm dịch, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với những con lợn chưa bị bệnh, bảo đảm an toàn, đủ điều kiện xuất bán, tiêu thụ để tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng kịch bản xử lý, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên phạm vi toàn tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn xây dựng kịch bản ứng phó trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các cơ sở giết mổ, kinh doanh lợn và con vật nuôi, cơ sở cung ứng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đồng thời có biện pháp chỉ đạo tạo điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tiêu thụ thịt lợn an toàn, nhất là thị trường trong tỉnh; sớm xây dựng và công bố cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị nhiễm bệnh và bị tiêu hủy theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng, các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên mục, chuyên trang về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, làm cho các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đầy đủ và tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, nhất là các hộ, cơ sở chăn nuôi và giết mổ thịt lợn. Kịp thời phản ánh những địa phương, đơn vị, cá nhân và cách làm tích cực, hiệu quả; phê phán những địa phương, đơn vị, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương chủ động chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, lĩnh vực được giao. Các huyện ủy, thành ủy phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên, thủ trưởng ban, ngành cấp huyện bám sát địa bàn, chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quản lý; đồng thời, chú trọng chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các huyện, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương hạn chế tối đa việc ra ngoài địa bàn công tác trong thời gian địa phương chưa công bố hết dịch (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền triệu tập) để tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo hàng ngày đối với cấp trên về tình hình dịch bệnh. Địa phương, đơn vị nào chủ quan, lơ là, chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Kết luận này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

cho Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chuyển nhượng vận động viên theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác được pháp luật cho phép. Khi được thành lập, trung tâm sẽ tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ phát triển tài năng bóng đá, đáp ứng niềm mong mỏi, sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá và nhân dân trong tỉnh đồng thời góp nguồn tài năng trẻ cho thể thao nước nhà.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo đề án, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về cơ sở

pháp lý, tên gọi của đề án, văn đề nhân sự và cơ sở vật chất...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị xây dựng dự thảo đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn chỉnh đề án, trong đó cần nêu cụ thể về nguồn nhân lực, thời gian thuê cơ sở vật chất. Các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dựa trên quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đầu tư tại Thái Bình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh đề án sớm báo cáo UBND tỉnh.

ĐÔNG HUNG...

(Tiếp theo trang 1)

thành lập tổ công tác, tiến hành rà soát lại toàn bộ quy hoạch của 6 xã để điều chỉnh cho sát thực tế. Các xã tổ chức rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, ban phát triển của thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành

viên. Rà soát lại các tiêu chí đã đạt được, tiêu mục và tiêu chí chưa đạt, để rà soát phân cụ thể để hoàn thành. Huyện Đông Hưng sớm bố trí kinh phí hỗ trợ cho các xã đầu tư xây dựng nông thôn mới. Các xã tiếp tục xây dựng kế hoạch

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyên truyền Chương trình mục

tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông; đề nghị trong năm 2019 Sở tiếp

đăng ký tiếp nhận xi măng xây dựng công trình nhóm 1 và một số công trình nhóm 2 tỉnh đã cho phép chuyển về công trình nhóm 1. Các đồng chí lãnh đạo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công chỉ đạo 6 xã xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo chủ chốt của huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã xây dựng nông thôn mới về đích đúng thời hạn đăng ký.

tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách giảm nghèo, nhất là giảm nghèo về thông tin để nâng cao nhận thức của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nâng cao chất lượng tuyển sinh năm 2019

(nhandan.com.vn) Hiện nay, các trường đại học trên cả nước đang tích cực triển khai hoạt động chuẩn bị tuyển sinh năm 2019. Nhiều điểm mới trong tuyển sinh được các trường công bố, đồng thời những quy định, quy chế của ngành Giáo dục về xác định chỉ tiêu, phương pháp tuyển sinh... cũng có những thay đổi thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận xã hội.

Điểm mới đáp ứng nhu cầu xã hội

Điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2019, các trường đại học đã chú trọng hơn đến việc đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, không phải các trường đưa ra các điểm mới giống nhau mà mỗi trường đổi mới một cách thể mạnh của mình để thu hút sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2019, Trường Đại học Lâm nghiệp dự kiến tuyển sinh 2.800 chỉ tiêu ở 32 ngành đào tạo khác nhau. Theo PGS, TS Cao Quốc An, Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học Lâm nghiệp), điểm đáng chú ý là trường mở mới ngành du lịch sinh thái khi chưa có cơ sở đào tạo nào có ngành này. Quá trình làm việc của các khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu du lịch sinh thái cho thấy khách du lịch hiện nay, nhất là khách quốc tế, không chỉ quan tâm cảnh quan đẹp mà còn quan tâm đến vấn đề du lịch bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên... Tuy nhiên, nhân lực cho lĩnh vực nêu trên hiện nay chưa được đào tạo bài bản khiến nhiều đơn vị lúng túng. Vì vậy, nhà trường mở ngành đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Ngoài ra, điểm mới khác là trong số bảy khoa đào tạo của trường có ba khoa có các ngành: lâm học, chế biến gỗ, thiết kế nội thất, kiến trúc cảnh quan... Trong kỳ tuyển sinh năm 2019 sẽ xác nhận bảo đảm đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.



Ảnh minh họa

Trong khi đó, PGS, TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) cho biết, năm 2019, trường bổ sung thêm 7 mã tuyển sinh cho các chương trình đào tạo mới. Bảy chương trình này đều học bằng tiếng Anh, đào tạo có tính liên ngành, tích hợp truyền thống với công nghệ thông tin, phân tích số, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên số hiện nay như: kinh doanh số, khoa học dữ liệu, phân tích kinh doanh... Việc mở thêm các chuyên ngành mới trên cơ sở các nghiên cứu, hội đàm, hội nghị, điều tra xã hội học cho thấy phần lớn các nước như Anh, Mỹ, Ô-xtrây-li-a... đã đào tạo các chương trình như nêu trên. Trong khi đó, hiện

nay nhiều doanh nghiệp trong nước cũng cho biết đang thiếu nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ số...

Năm nay, Trường Đại học Ngoại thương sẽ tuyển khoảng 10% sinh viên từ các trường chuyên, dựa trên kết quả học tập và chứng chỉ quốc tế của thí sinh. Khi vào học, sinh viên sẽ học các chương trình bằng tiếng Anh. Theo TS Phạm Thu Hương, Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học Ngoại thương), các ngành nghề đào tạo của trường năm 2019 cơ bản không có thay đổi so với trước, tuy nhiên cách thức đào tạo sẽ được đổi mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu người học. Trong đó, trường chú trọng các chương trình đào tạo theo

hướng chuyên sâu, phát triển các kỹ năng thông qua chương trình chất lượng cao, tiến tiến phối hợp với cơ sở đào tạo của Thụy Sĩ, Mỹ...

Tăng điều kiện bảo đảm chất lượng

Không chỉ các trường đại học tích cực đổi mới các hoạt động tuyển sinh, đào tạo nhằm thu hút người học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà trong các quy định, quy chế cũng có nhiều điểm mới nhằm nâng cao chất lượng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2019, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh có một số điểm mới đáng chú ý. Trong đó, cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai và chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các tiêu chí xác định chỉ tiêu, chất lượng đào tạo và cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội. Đối với các ngành đào tạo mới được mở thì trong năm đầu, chỉ tiêu tuyển sinh không vượt quá 30% năng lực đào tạo theo quy định. Những ngành chưa kiểm định sẽ không được tăng chỉ tiêu hoặc được tăng không quá 10% so với năm trước. Trong việc xác định chỉ tiêu, các trường cũng phải dựa vào tiêu chí sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp ra trường để xác định chỉ tiêu tuyển sinh là bao nhiêu... Ngoài ra, trong năm 2019, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh có tính đến sinh viên bị sàng lọc khi đã nhập học nhưng sau thời gian đào tạo không đáp ứng được yêu cầu. Đăng chú ý, một